

ประเด็นการเมือง ฉบับที่ E17	7 มีนาคม 2568	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ทำที่ของประเทศมหาอำนาจ	ต่อการเจรจาสันติภาพในยูเครน	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - ทำที่ของประเทศหลักการเจรจาเพื่อยุติสงครามยูเครน - สหรัฐอเมริกากับการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ส่งผลกระทบ - สหภาพยุโรปกับความท้าทายในการรักษาเอกภาพ - จีนกับการเพิ่มบทบาทในฐานะตัวกลาง - การรักษาบทบาทตัวกลางที่สำคัญของตุรกี - ผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพ 	



ทำที่ของประเทศมหาอำนาจต่อการเจรจาสันติภาพในยูเครน

สงครามยูเครน-รัสเซียยังคงเป็นประเด็นสำคัญของเวทีโลก โดยมีผลกระทบทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงระหว่างประเทศ ล่าสุด การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของการสัมพันธ์ระหว่างยูเครนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสการปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความช่วยเหลือทางทหารและแนวทางสันติภาพในยูเครน

สงครามยูเครน-รัสเซียกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจทั่วโลก การประชุมระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี และอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทำเนียบขาวเมื่อเร็วๆ นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท่าทีของประเทศมหาอำนาจที่มีต่อการเจรจาสันติภาพ บทบาทความนี้จะวิเคราะห์ท่าทีของประเทศมหาอำนาจต่างๆ และผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพในยูเครน

สหรัฐอเมริกากับการปรับเปลี่ยนนโยบายที่ส่งผลกระทบ

การพบกันระหว่างเซเลนสกีและทรัมป์ในทำเนียบขาวแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญในนโยบายของสหรัฐฯ ต่อความขัดแย้งในยูเครน ทรัมป์ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต้องการลดบทบาทของอเมริกาในความขัดแย้งนี้ ซึ่งนำไปสู่การประกาศ "หยุดและทบทวน" การช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครน

ท่าทีของสหรัฐฯ ได้เปลี่ยนจากการสนับสนุนอย่างเต็มที่มาสู่การมีความระมัดระวังมากขึ้น โดยเน้นย้ำว่ายูเครนควรมีความพยายามในการเจรจาสันติภาพกับรัสเซีย การเปลี่ยนแปลงนี้มีรากฐานจากความกังวลเกี่ยวกับภาระทางการเงินและทรัพยากรของสหรัฐฯ ที่ท่วมเทให้กับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ รวมถึงความต้องการที่จะลดการเผชิญหน้าโดยตรงกับรัสเซีย

การลดระดับความช่วยเหลือของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในวอชิงตัน และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐฯ ต่อพันธมิตรในยุโรปและบทบาทของ N ในอนาคต

การใช้ประโยชน์จากความแตกแยกในตะวันตกของรัสเซีย

รัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนในการมองว่าการลดการช่วยเหลือของสหรัฐฯ เป็นสัญญาณที่ช่วยส่งเสริมสันติภาพ แต่ในความเป็นจริง มอสโกกำลังใช้ประโยชน์จากความแตกแยกที่เกิดขึ้นในกลุ่มพันธมิตรตะวันตก

รัสเซียยังคงยืนยันจุดยืนในการเรียกร้องให้ยูเครนยอมรับการสูญเสียดินแดนทางตะวันออกและคาบสมุทรไครเมีย รวมถึงการรับประกันว่ายูเครนจะไม่เข้าร่วมนาโต้ในอนาคต ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ยากจะยอมรับสำหรับรัฐบาลยูเครน แสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้มีความตั้งใจจริงในการเจรจาสันติภาพ แต่กำลังรอให้การสนับสนุนจากตะวันตกลดลงเพื่อเพิ่มแรงกดดันต่อยูเครน

สหภาพยุโรปกับความท้าทายในการรักษาเอกภาพ

สหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับความท้าทายในการรักษาความเป็นเอกภาพในการสนับสนุนยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากสหรัฐฯ ประเทศสมาชิกมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับระดับการสนับสนุนที่ควรให้ **กลุ่มสนับสนุนเต็มที่** ประกอบด้วยโปแลนด์และประเทศบอลติกยังคงสนับสนุนการช่วยเหลือ



ทางทหารอย่างเต็มที่ เนื่องจากมีความกังวลว่าความสำเร็จของรัสเซียในยูเครนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนเองในอนาคต **กลุ่มระมัดระวัง** ได้แก่ ฮังการีและสโลวาเกียมีท่าทีที่ระมัดระวังมากกว่า โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียและผลกระทบของการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของตน รวมถึง **กลุ่มประเทศหลัก** เยอรมนี และฝรั่งเศสพยายามรักษาสอดคล้องระหว่างการสนับสนุนยูเครนและการเปิดช่องทางการทูตกับรัสเซีย โดยเฉพาะฝรั่งเศสนำโดยประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ที่เสนอตัวเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างยูเครนและรัสเซีย ส่วนในด้านของอังกฤษยังคงแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการสนับสนุนยูเครน และ

ให้คำมั่นว่าจะยังคงให้ความช่วยเหลือทางทหารและมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสหรัฐฯ จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายก็ตาม ซึ่งการพึ่งพาสหรัฐฯ ที่ลดลงอาจทำให้สมาชิกสหภาพยุโรปและนาโต้ต้องเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงและกลาโหมมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่กำลังเปราะบางของหลายประเทศในยุโรป

จีนกับการเพิ่มบทบาทในฐานะตัวกลาง



จีนซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียได้แสดงท่าทีในการสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการทูตกับมอสโก จีนมองว่าความขัดแย้งในยูเครนเป็นโอกาสในการเพิ่มอิทธิพลในเวทีโลกและลดบทบาทของสหรัฐฯ ปักกิ่งได้เสนอแผนสันติภาพที่เน้นย้ำหลักการอธิปไตยของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ NATO ยุติการขยายตัวไปทางตะวันออก ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืนของรัสเซีย การเข้ามา มีบทบาทของจีนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจและส่งผลกระทบต่อการเจรจาในอนาคต

จีนยังได้ใช้ความขัดแย้งนี้เป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในโลกลใต้ (Global South) โดยนำเสนอตนเองในฐานะมหาอำนาจที่สนับสนุนสันติภาพและต่อต้านการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ และ NATO

การรักษาบทบาทตัวกลางที่สำคัญของตุรกี

ตุรกีภายใต้การนำของประธานาธิบดีเรเซป ไตยิป เออร์ดกัน ยังคงพยายามรักษาบทบาทเป็นตัวกลางที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการส่งออกธัญพืชและความมั่นคงทางทะเลดำ ความพยายามของตุรกีในการไกล่เกลี่ยได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่าย ทำให้อังกฤษมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสันติภาพ

ตุรกีมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนทั้งกับรัสเซียและยูเครน รวมถึงเป็นสมาชิก NATO ที่มีความขัดแย้งกับพันธมิตรตะวันตกในหลายประเด็น ทำให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในการเป็นตัวกลาง เออร์ดกันได้แสดงความพยายามในการนำทั้งสองฝ่ายเข้าสู่โต๊ะเจรจา โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารและการแลกเปลี่ยนนักโทษ

ผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพ

ท่าทีที่แตกต่างกันของประเทศมหาอำนาจส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพในยูเครน การเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจ การลดบทบาทของสหรัฐฯ ทำให้อูเครนอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบในการเจรจา ในขณะที่รัสเซียอาจได้รับแรงจูงใจให้ยึดเหนี่ยวความขัดแย้ง โดยหวังว่าการสนับสนุนจากตะวันตกจะลดลงเรื่อยๆ ความแตกแยกในพันธมิตรตะวันตก การขาดเอกภาพในการสนับสนุนยูเครนทำให้ยากต่อการสร้างแรงกดดัน

ที่มีประสิทธิภาพต่อรัสเซีย และอาจนำไปสู่การเจรจาที่ไม่สมดุล การเพิ่มบทบาทของตัวกลางใหม่ จีนและตุรกีอาจมีอิทธิพลมากขึ้นในกระบวนการสันติภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อตกลงที่แตกต่างจากสิ่งที่พันธมิตรตะวันตกคาดหวัง ความกดดันต่อยูเครน เซเลนสกีอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นให้ยอมรับข้อตกลงสันติภาพที่อาจไม่เป็นประโยชน์ต่อยูเครนอย่างเต็มที่ เพื่อรับประกันการสนับสนุนจากตะวันตกในระยะยาว

การประชุมที่ทำเนียบขาวระหว่างเซเลนสกีและทรัมป์เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในท่าทีของประเทศมหาอำนาจต่อการเจรจาสันติภาพในยูเครน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อดุลอำนาจในการเจรจา และเปิดโอกาสให้ประเทศมหาอำนาจอื่นๆ เช่น จีนและรัสเซีย มีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดอนาคตของยูเครนและโครงสร้างความมั่นคงในยุโรป

ความท้าทายสำหรับยูเครนในขณะนี้ คือ การรักษาการสนับสนุนจากนานาชาติในระยะยาว ในขณะที่สหรัฐฯ อาจลดบทบาทของตน ทำให้ยูเครนต้องหันไปพึ่งพาพันธมิตรในยุโรปและเวทีระหว่างประเทศมากขึ้น

การที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียและยูเครน ซึ่งจะต้องมีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะประนีประนอม อย่างไรก็ตาม ท่าทีปัจจุบันของประเทศมหาอำนาจบ่งชี้ว่าการเจรจาสันติภาพยังคงมีความท้าทายและอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะบรรลุข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

อจ.กก.กม.สมย.วทป.

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักข่าว BBC News Zelensky vows to 'make things right' with Trump and negotiate peace สืบค้นได้จาก <https://www.bbc.com/news/articles/cge1qq4jdxdo>
2. สำนักข่าว BBC News 18 กุมภาพันธ์ 2025 สำนักรงทำที่ผู้นำของโลก พวกเขาต้องการอะไรจากการเจรจาเพื่อยุติสงครามยูเครน ? สืบค้นได้จาก <https://www.bbc.com/thai/articles/>
3. สำนักข่าว BBC News 25 กุมภาพันธ์ 2025 ปรับปรุงแล้ว 26 กุมภาพันธ์ 2025 ทำไมยูเครนต้องเจรจาข้อตกลงเรื่องแร่ธาตุกับสหรัฐฯ ? สืบค้นได้จาก <https://www.bbc.com/thai/articles>